

CAGLIERO 11

Bản Tin Sinh Động Truyền Giáo Salêdiêng



ANH EM ĐÃ CÙNG NHAU XEM ĐĨA DVD TRUYỀN GIÁO CHƯA?



Những anh em truyền giáo và những bạn hữu truyền giáo Salêdiêng thân mến!

Xin gửi đến anh em lời chào thân ái trong hồng ân Thiên Chúa trong năm

mới 2011! 365 ngày ân phúc đang ở trước mắt chúng ta.

Mỗi người trong chúng ta tuy sống trong những nền văn hóa khác nhau, nhưng chúng ta cùng chung một cội nguồn trong Chúa Giêsu Kitô, Ngài là bạn, là Chúa, và là trung tâm của toàn vũ trụ.

Năm nay, cha Bê Trên Cả mời gọi chúng ta, những thành viên của gia đình Salêdiêng Don Bosco, cùng xây dựng một nền văn hóa ơn gọi. Chương trình Cagliero11 năm nay mong ước được đóng góp vào sự phát triển văn hóa

truyền giáo Salêdiêng, là mặt kia của cùng một đồng tiền đời sống Kitô hữu.

Một trong những cách đẩy mạnh văn hóa truyền giáo là làm lan rộng những nhận thức về truyền giáo mỗi ngày với một hình thức hấp dẫn. Nhờ vào những sản phẩm video khác nhau từ nhiều nơi trên thế giới hoặc từ Ban truyền giáo Salêdiêng tại Turin, toàn thể Tu hội và Gia đình Salêdiêng đã nhận biết về đời sống truyền giáo ngày nay. Mỗi năm có khoảng 15 DVD được đem đến 53 đài truyền hình tư và 4000 nhà Salêdiêng trên 130 quốc gia.

Khi đến viếng thăm các cộng thể Salêdiêng, tôi thường muốn tò mò rảo qua những đĩa DVD trong phòng cộng thể, để xem những hội viên sử dụng phương tiện thông tin quý giá này trong việc hiểu biết và đào luyện truyền giáo như thế nào. Tôi đã nhận thấy có hai thái cực: một vài nhà sau vài năm, đĩa DVD thậm chí không được mở ra, nhưng ngược lại, đã có vị giám đốc làm mọi cách sao chép đĩa DVD được gửi từ Turin cho tất cả, 40 sinh động viên và giáo lý viên thuộc trung tâm truyền giáo đó.

Có nhiều nơi không thể truy cập mạng, nhưng thậm chí có những nơi không có điện, phải nhờ sự hỗ trợ từ một máy phát điện, đầu máy DVD đã có thể dùng để chiếu nhiều bộ phim. Tôi biết có một vị Tập Sư, sau phần giới thiệu ngắn, đã chiếu cho các Tập Sinh những đoạn phim truyền giáo vào mỗi ngày chủ nhật. Nếu bạn truy cập trang web [http://www. Missionidonbosco.tv](http://www.Missionidonbosco.tv) hoặc trên [YouTube](http://www.YouTube) bạn có thể thấy hàng trăm đoạn phim từ tất cả các châu lục, những công cuộc truyền giáo của Salêdiêng trên khắp thế giới. Trong trang www.sdb.org nơi mà bạn có thể tìm ra những danh sách của những sản phẩm DVD của ban truyền giáo trong 5 năm qua, thậm chí với cả những đoạn tài liệu trong hình thức phim với 7 ngôn ngữ. Đây là một kho tàng trong tầm tay.

Mở rộng, cổ vũ cho nền văn hóa truyền giáo là điều tất cả chúng ta đều có thể làm được.

Václav Klement
Don Václav Klement, SDB
Tổng cố vấn đặc trách truyền giáo

CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO CHO KẾ HOẠCH CHÂU Á

Quốc gia- tỉnh dòng	Ngôn ngữ đòi hỏi	Đặc tính của nơi chốn và những phẩm chất cần nơi các nhà truyền giáo.
Trung hoa- CIN	Tiếng Hoa, Anh.	Giúp cho tỉnh dòng với những hội viên trẻ (Macau, Hồng Kong, Đài Loan) đặc biệt cần các sư huynh. Sự cần thiết của việc kiện cường on gọi.
Pakistan- FIS	Tiếng Anh, Urdu	Rất ít Salêdiêng, khó khăn trong bối cảnh Hồi Giáo, dạy nghề, cần kiện cường on gọi của các sư huynh và các nhân viên đào luyện.
Sri Lanka- LKC	Tiếng Anh, Singhala, Tamil	Ít hội viên, cuộc chiến tranh dài đã kết thúc năm 2009, cần quốc tế hóa cộng thể (với các Salêdiêng không đến từ Nam Á)
Azerbaijan- SLK	Tiếng Nga, Anh, Azeri	Có khoảng 600 tín hữu và 3000 người nhập cư, Hồi Giáo chiếm tỉ lệ trung bình, nhu cầu quốc tế hóa các cộng thể, cần những hội viên không phải người Slovak.
Lào- THA	Tiếng Anh, Lào.	Trung tâm dạy nghề đã được bắt đầu vào năm 2004 và được quản lý bởi người đời, cần các sư huynh, nhu cầu cần có sự hiện diện của tôn giáo, cộng thể, chế độ xã hội chủ nghĩa, đất nước rất nghèo.

MỘT ĐỨA BÉ TẬP ĐỀM.



Tôi đã được khởi hứng đi truyền giáo từ những ngày trong tập viện. Tôi đã tin tưởng chắc chắn trong việc trao ban cho người khác những gì tôi đã nhận được cách nhưng không, tình yêu của Chúa Kitô theo đường lối của Don Bosco. Điều kỳ diệu của sự diễn tả chân thực này đã đem lại cho tôi một cảm giác sung mãn. Bởi vì không có sự hiện diện của những nhà truyền giáo trên đất nước tôi thì sẽ không có sự hiện diện của những anh em Salêdiêng và nhiều người trẻ sẽ không được quan tâm. Ôn gọi truyền giáo của tôi được củng cố nhờ tất cả mọi thành viên trong cộng thể nơi mà tôi đã làm tập vụ. Công cuộc tông đồ và đời sống của tôi được gắn liền với những nhà truyền giáo lớn như cha Guezou, một nhà truyền giáo người Pháp đã làm việc hơn 52 năm qua và cha John Vigilius, nhà truyền giáo người Ấn Độ đã làm việc tại Châu Phi hơn 20 năm đã đóng vai trò chính yếu trong việc thúc đẩy đam mê truyền giáo nơi tôi.

Lần đầu tiên khi tôi đến vùng đất truyền giáo Campuchia, tôi tràn đầy niềm nhiệt huyết lớn lao. Nhưng trong vòng hai ngày tôi đã gục ngã vì bệnh thương hàn. Tôi đã nằm liệt giường trong vòng một tuần. Tôi thật sự thất vọng ghê gớm. Nhưng thật may mắn, tôi đã đứng dậy trong vòng một tuần sau đó và trở lại tình trạng bình thường ban đầu. Tôi cũng muốn giao tiếp với người trẻ và mọi người nhưng tôi không thể. Tôi cảm thấy vô dụng như một đứa trẻ. Điều này đúng là một kinh nghiệm làm nản chí. Tôi hiểu rằng bao lâu chúng ta ở trong đất nước mình, chúng ta đã không nhận ra tầm quan trọng của giao tiếp, là ngôn ngữ. Ấn tượng ban đầu của tôi đó là mọi người, đặc biệt những học sinh chấp nhận tôi như là một người Salêdiêng bao lâu tôi là người “chỉ biết gặt đầu” để đáp ứng những nhu cầu của họ.

Bây giờ tôi đang trở nên tốt hơn nhiều. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi nghe mọi người nói tiếng Khmer. Điều đó không có nghĩa là tôi có thể hiểu mọi thứ họ nói nhưng ngôn ngữ họ nói bây giờ dường như không còn lạ lẫm như lúc ban đầu tôi đến. Tôi biết bây giờ mọi người và những đứa trẻ đón nhận tôi cách chân thành như là người bạn, anh em của chúng. Thông qua những tiếp xúc ban đầu với một nền văn hóa mới, những con người mới, tôi thực sự cảm thấy sự hỗ trợ, hướng dẫn, và tình yêu của cộng thể Salêdiêng nơi tôi sống. Điều này đã trở thành điểm tựa vững chắc của tôi.

Bây giờ tôi cảm thấy như ở nhà, và tôi thậm chí nói với những học sinh của tôi rằng, Campuchia là đất nước của tôi. Tôi thường quên rằng tôi đang ở trên một đất nước khác vì có quá nhiều điều phải làm mỗi ngày. Tôi thích nơi đây, mọi người tốt bụng, công việc thì tuyệt vời. Đây đúng là một kinh nghiệm về Valdocco đối với tôi. Lúc này ở Campuchia gọi cho tôi liên tưởng đến những cảm xúc của Thánh Phaolô như thể đã gặp Chúa trong chuyến hành trình đến Đa Mát, cũng vậy, tôi cảm thấy lúc này giống như đang ở Valdocco trong thời của Don Bosco.



Bro. Chales Arun Michael, SDB.

CHÚNG TA Ở TRONG NGỌN LỬA ĐỂ CHIẾU SÁNG NGỌN LỬA TRUYỀN GIÁO.

Chúng ta tự cam kết để mang đến những cộng thể chúng ta những ánh sáng mới bên trong câu chuyện của Chúa Giêsu. Chúng ta hướng đến việc sẵn sàng hăng say mang về nhà những câu chuyện sống động và khích lệ mà có thể thắp lên ngọn lửa truyền giáo trong lòng người trẻ. Chúng ta mong ước làm theo lời Chúa nói với người bị quỷ ám: “Hãy trở về nhà và nói cho họ biết những điều lòng thương xót của Chúa đã làm cho anh” (Mc5,19).

Cuộc họp Truyền giáo Châu Á tại Chiang Mai, Thái Lan (2006)



Ý Truyền Giáo Salêdiêng

Ý TRUYỀN GIÁO SALÊDIÊNG TẠI CHÂU Á.

Cầu cho những Salêdiêng đang sống và làm việc tại vùng Nam Á, đặc biệt tại Pakistan, để họ tạo nên những cầu nối với những anh chị em trong những cộng đồng Kitô hữu khác.

Cộng đồng Kitô hữu trong tất cả các quốc gia vùng Nam Á ước lượng chiếm khoảng 1-2 % dân số. Mỗi tương quan giữa những anh chị em thuộc những cộng đồng Kitô hữu đôi khi không dễ dàng, bởi vì mỗi quan tâm chính của những tín hữu trực tiếp hướng đến những người không Công giáo. Cùng lúc đó chúng ta tin rằng nhiều chứng nhân đáng tin cậy của Tin mừng trong đại dương những tôn giáo không phải là Công giáo ngụ ý rằng các Giáo Hội Kitô cần hiệp thông với nhau.

